

## คุณแทน กอสีป))

●● สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพิธีสมรสพระราชทานระหว่าง **สุธาทิพย์ บุตรี ณรงค์-สุพรทิพย์ ตูลยานันต์** กับ **พ.ต.ดร.บดินทร์ บุตร พล.อ.สิงห์ศึก-ศรีสุดา สิงห์โพธิ์** ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** อดีตนายกรัฐมนตรีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมในงานสมรสพระราชทาน 16 ธ.ค. 18.18 น. ณ ลานสราญภรณ์... ●● บทความประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านมา ในปี 2545 **พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ** "อดีตนายกรัฐมนตรี" ได้รับการทาบทามให้รับตำแหน่งความมั่นคงทั้งหมดในตำแหน่ง "รองนายกฯ และรมว.ก." ผู้คนจำนวนมากตลอดชีวิตคิดแต่ในกรอบสี่เหลี่ยมคางหมูค้ำยันและท้าวทั้งสี่ "บักจิว" รับตำแหน่งเป็นอันขาด มีแต่ **คุณหญิงหุสรี ศรีระราชยาน** กลับเห็นตรงข้าม มีชีวิตว่าด้วยมารมืองานในเหล่าทัพและประสบการณ์ที่สั่งสอน ท้าจนสามารถนำมาเหล่าทัพและวางยุทธศาสตร์เพื่อชาติได้ ส่วนเรื่องประเพณีปฏิบัติไม่สำคัญเท่าผลประโยชน์แห่งชาติว่าแล้ว คุณหญิงหุสรี ก็ลือมืออย่างหนักจน "อดีตนายกฯ" ต้องจำนนด้วยเหตุ... 14 พ.ย. 2566 รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรประกาศแต่งตั้ง **เคอิดคาเมรอน** อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 53 เป็น "รัฐมนตรีต่างประเทศ" โดยมีผลทันที ตอนสำคัญที่ทักคานาเมรอน กล่าวเป็นทางการกับประชาชนว่า นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เห็นเกิดขึ้นตามประเพณี แต่ได้พื้นฐานตัวทักคานาเมรอนที่ขอรับใช้งานลาออกแล้วแล้วอีกทั้งการรักษาสถาบันประเพณีแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดความผันผวนและภาวะสงครามยูเครน จึงเป็นเรื่องสำคัญ... ●● เป็นสิ่งธรรมดาในบทเพลงของชเวตเวทที่ออกใหม่ในชุด 70 ที่มีบทเพลงว่า "FOR THE TIMES, THEY'RE CHANGING" ฉะนั้นไม่มีองค์การใดอยู่ได้เป็นนิรันดร์โดยไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เองก็เป็นองค์การธุรกิจเช่นกัน เมื่อครั้งสถานการณ์ทุกอย่างเอื้ออำนวยก็มีความสำเร็จซึ่งนำมาสู่ทรัพย์สินเงินทองมากมาย อาทิ เงินฝากตราสารพันธบัตรและ SUBSIDIARIES ที่ต้องนำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้ถึงไตรมาสที่สองพนักงานก็สามารถคำนวณ "โบนัส" สิ้นปีว่าจะได้คนละกี่เดือนดี... แต่จากการเกิดอุปสรรคมากมาย อาทิ ปรากฏการณ์ไซเบอร์เวสต์, โรคระบาดโควิด-19, การอุบัติขึ้นของธุรกิจดิจิทัลที่ใหม่ถึงกว่า 20 สตาร์ทอัพและเศรษฐกิจโลกตกต่ำซ้ำเติม มีผลให้จากที่ที่เคยโดดเด่นเปลี่ยนไป... รมต.สำนักนายกฯ **พวงเพ็ชร ชุนละเอียด** ซึ่งได้รับมอบหมายกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 และ อสมท ช่อง 9 ที่ช่อง 11 นั้นคงไม่ต้องห่วง เพราะเขาได้งบประมาณหลวงปีละหลายพันล้านบาทอยู่แล้ว แต่ขานี้ที่นั่น รมต.ก็ถือคุณดูแลใกล้ชิดรวมทั้งกำกับดูแลให้การคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ของ MCOT ได้คนมีความสามารถและประสบการณ์... ●● ขอแสดงความยินดีกับ **จก.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล** ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชญาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล... ●● ขอแสดงความเสียใจกับ **พรพรรณ รอดวรรณ** ศิษย์เก่าราชินีบนที่สูงเสียดฟ้า **ประไพ สวัสดิ์ฤทธิธิน** ไปเมื่อเช้านี้... ●● วันที่ 21 พ.ย. ครบรอบวันเกิด 77 ปี **อ.เกษม จันทร์น้อย** เจ้าตัวดีบาศระพระตอนเช้า ส่วนงานฉลองจัดภายในครอบครัวอย่างอบอุ่น... ขอให้ "คุณที่ผู้แม่ให้" มีความสุขมาก สุขภาพแข็งแรง... ●● วันเดียวกันนี้ 13.30 น. **อภิสิทธิ์ จันทรัมย์** นายกรัฐมนตรีประธาธิบดีประธาธิบดี จัดประชุมใหญ่ประจำปี และมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ด้วย... ●● คดีฆาตกรรมประเพณีรับน้องมข. ขึ้นคดียุทธยา **วิจิตรพันธ์ุ** ขออนุญาตลา **สมพล ชัยวงษ์** ไปร่วมงานดังกล่าว รวมทั้งฉลอง 30 ปีของรุ่น (รหัส 36) อีกด้วย โดยฝากลูกชายไว้กับ คุณตา-คุณยาย **ชวลิต-นงลักษณ์ วิจิตรพันธ์ุ** ช่วยดูแลเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะ... ●● พลัดโอกาสไปร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีกับเพื่อน ๆ 161 มข. **อภิญา อัญมณีพวง** บอมนิตริลนิว่าดีดีการกิจต้องดูแล **ยอดมิ่ง** สามที่แต่เช้าแรกเช้าอย่างใกล้ชิด... ประกอบกับ **ยอดขวัญ** ลูกชายต้องเดินทางไม่ทันอีก ช่วงนั้นพอดี !!... ●●

**ปรอหะ**



เรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ช่อง 3 หลังจาก **คุณคิว-บดินทร์ มาลีนิษฐ์** ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เปิดตัวไปเจกท์ซีรีส์แนว Girls Love (เกิร์ล เลิฟ) หรือที่เรียกกันว่า Yuri (ยูริ) จนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลล่าสุด ช่อง 3 ขอปล่อยหมัดอีก ด้วยซีรีส์แนว Boys Love (บอยส์ เลิฟ) หรือ ซีรีส์วาย โดยจับมือกับ **บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด** หรือ **ค่ายคุณนิต** ที่หลายวาระรู้จักกันเป็นอย่างดี

ช่อง 3 นอกจากเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ การผลิตละครแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมา ก็ได้ต่อยอดธุรกิจในด้านของเพลง และภาพยนตร์ ในวันที่ ช่อง 3 ได้ขยายมุมการผลิตคอนเทนต์มาในละครซีรีส์ Girls Love และ Boys Love เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแนวคอนเทนต์ และเพิ่มฐานผู้ชมให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น เพราะซีรีส์วาย ไม่ใช่ซีรีส์เฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่สามารถสร้างการพูดถึง สร้างกระแสตอบรับในวงกว้าง ทั้งในไทยและในระดับ Global

## ช่อง 3 ปล่อยหมัดเด็ด เปิดตัวซีรีส์วาย 'คุณได้ไปต่อ' คู่ตัว 'จูเนียร์-ฟลุค' เสริมพละความบันเทิง



สำหรับไปเจกท์ Boys Love เรื่อง **คุณได้ไปต่อ [To be continued]** ได้ทีมมินิเวิร์ค (คุณนิต) ที่ผลิตซีรีส์วายอย่าง "นึ่งเอียก๊าว" (Cutie Pie) และซีรีส์วายที่มีชื่อเสียงอีกหลายเรื่อง เป็นผู้ผลิตให้ โดยคำว่า "ฟลุค-ฟงคัท" มาจากบทบาทเป็น หมอจ๊อ หัวร้อนปากร้าย จริใจ ยิ้มหวาน ประทับคู่พระเอกน้องใหม่ "จูเนียร์-กานต์กิตติ" มารับบท **อริวิษ** ศิลปินดาวรุ่ง ลูทหล่อ ยิ้มเก่ง ซึ่กั้ว รักสันโดษ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ในสังกัดช่อง 3 ร่วมแสดงด้วยอีกมากมาย อาทิ **แพรวกั๊ว-วิภัญญะ, บำเหน็จ-ณัฐ, เอ็นจอย-อิศราภรณ์, ปิยะพัทธ์-รัชพงศ์, ลิซ่า-อริษา, เอมี่-อุทานพร และ มาญ่า-ณิศา** พร้อมนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ ได้แก่ **อรรถณรงค์ ปัญญาพงศ์, อัน-เลอวิทย์, อาตุ้ย-ศุภ-พุทธชาติ และ ยันนี่-ภัศร** ฯลฯ

สำหรับซีรีส์เรื่อง **คุณได้ไปต่อ [To be continued]** สร้างมาจากนิยาย Best Seller ของ "นทกร" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเพื่อนสองคนที่พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งที่ข้ามเส้นความเป็นเพื่อน แล้วมีเหตุต้องแยกย้ายจากกัน การกลับมาเจอกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ จึงเป็นการพิสูจน์ความรู้สึกภายในใจของทั้งคู่ว่าจะยังรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ และเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อกันหรือไม่

โดย "อ้อพชั่น กิตติพัฒน์" มินิเวิร์ค (คุณนิต) เปิดใจถึงการร่วมงานกับ ช่อง 3 ในครั้งนี้ว่า "รู้สึกใจครื้น ที่ทาง ช่อง 3 ให้ความสำคัญกับซีรีส์เรื่องนี้ ขอขอบคุณที่เห็นถึงศักยภาพของการทำงานของเรา เมื่อทราบว่าได้รับโจทย์ให้ทำซีรีส์เรื่อง "คุณได้ไปต่อ" รู้สึกว่าเป็นไปเจกท์



ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมาก ในกระบวนการจากนิยายไปดัดแปลงเป็นละครกับทางผู้บริหารและทีม ช่อง 3 มองหาว่าใครที่เหมาะสมกับบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้ ได้สัมภาษณ์น้องๆ ไปเยอะมาก เห็นถึงทัศนคติของน้องๆ ซึ่งทั้ง จูเนียร์ และ ฟลุค มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ได้เห็นพื้นฐานการแสดงที่ดีมาก รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถ สัมผัสได้ว่าเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจเรื่องการทำงานสูง การที่ ช่อง 3 มาลุยตลาดซีรีส์วาย ส่วนตัวก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ เพราะทุกอย่างที่ทุกคนทราบช่อง 3 เป็นช่องที่มีคอนเทนต์คุณภาพ และได้รับความนิยมน้อย่างสูง มีฐานคนดูในวงกว้าง การที่ ช่อง 3 มาผลิตซีรีส์วายเอง หมายความว่าทางช่องน่าจะเห็นถึงข้อดีหรือเห็นถึงแนวทางที่ดี สำหรับการทำซีรีส์วาย และสนับสนุนความหลากหลาย เห็นถึงโอกาสการสร้าง ซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ ของซีรีส์วาย ก็รู้สึกดีใจครับ ติดตามความสนุก สุดฟิน ของซีรีส์ "คุณได้ไปต่อ [To be continued]" ต้นปี 2024 ทาง ช่อง 3 ดูที่รีดิก 33 ดูมีอีกต่อ 3Plus

## 6 เหตุผลห้ามพลาดผลงานทรงคุณค่าแห่งปี เล่ห์รักวังคุณหญิง (Story of Kunming Palace)

เรียกได้ว่าคอซีรีส์จีนคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก ออริจินัลซีรีส์จีนที่เร้าใจมาแรงแห่งปีอย่างซีรีส์เรื่อง เล่ห์รักวังคุณหญิง (Story of Kunming Palace) เพราะนอกจากเรื่องราวจะเข้มข้นทรงคุณค่าแล้ว ยังได้สอดแทรกสอดแทรกแง่มุมของประวัติศาสตร์อย่าง ไปถึง ประทับคู่กับ จางหลิงเอ๋อ ที่ตีความออกของทั้งคู่ส่งผลให้ซีรีส์ทุบทุบสถิติ ขึ้นแท่นซีรีส์มาแรงอันดับ 1 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และติดเทรนด์ X อยู่หลายครั้ง วันนี้เลยขอแนะนำกับ 6 เหตุผลห้ามพลาดชม เล่ห์รักวังคุณหญิง (Story of Kunming Palace) จะมีเหตุผลอะไรบ้างตามไปดูกันเลย



1. **ซีรีส์ที่แห่ๆ ทั้งโลกอโคจร กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศ**  
เล่ห์รักวังคุณหญิง (Story of Kunming Palace) ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายสถิติตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการมียอดกดจองรับชมซีรีส์ทะลุ 7,250,000 ครั้ง อีกทั้งในวันแรกที่ออกอากาศ #เล่ห์รักวังคุณหญิง และ #StoryofKunmingPalace ก็ติดเทรนด์ X อย่างรวดเร็ว และขึ้นแท่นซีรีส์มาแรงอันดับ 1 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) อยู่ตลอดๆ

2. **การร่วมงานด้วยกันครั้งแรกของไป๋ลุ่ และ จางหลิงเอ๋อ สองนักแสดงเจ้าบทบาทจากแดนมังกร**  
ซีรีส์เรื่องนี้ได้ ไป๋ลุ่ นางเอกสาวขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย มารับบทเป็น เจียงเสวียนหนึ่ง สตรีผู้ใฝ่หาและต้องการไขว่คว้าอำนาจการขึ้นเป็นจักรพรรดินี ประทับคู่กับ จางหลิงเอ๋อ



พระเอกสุดฮอตการแสดงเป็นเลิศ มารับบทเป็น เจียงเว่ย ผู้นำการก่อกบฏ ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ได้เอาดลใจมาจากการแสดงแบบขั้นสุดที่หาตัวจับได้ยาก

3. **พากย์ไทย สุกครบรส ไม่ดูถือว่าพลาด**  
ถ้าอยากจัดเต็มเสิร์ฟพร้อมพากย์ไทยตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศ โดยได้ทีมพากย์คุณภาพเยี่ยมเพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ

4. **การแสดงเป็นเลิศ รวมทั้งนักแสดงระดับเอลิตส์ของวงการ**  
ซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งซีรีส์ที่ได้ทั้งนักแสดงคุณภาพเยี่ยมจากทั่ววงการ ไม่ว่าจะเป็นไป๋ลุ่, จางหลิงเอ๋อ, หวังชิงเชว่, หลิวเฉียนหิง, เมย์ซิว, หังเม้งเจีย แะได้เห็นรายชื่อที่นักแสดงเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้ม

5. **เพลงประกอบเพราะ ฟังแล้วอินมากขึ้น**  
สมบูรณแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานทรงคุณค่าแห่งปีที่แฟนๆ ห้ามพลาด ติดตามออริจินัลซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แห่งปีของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) เล่ห์รักวังคุณหญิง (Story of Kunming Palace) รับชมซ้ำไทย ทุกวันเสาร์-วันอังคาร เวลา 18.00 น. และรับชมพากย์ไทย ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ได้แล้ววันนี้บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่เดียวเท่านั้น!



กว่าเดิม  
ดูซีรีส์มาแล้ว รับฟังเพลงประกอบซีรีส์เป็นอะไรที่ฟินสุดๆ โดยมีเพลงประกอบสุดไพเราะ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ของเพื่อนฝัน (昔梦), สามพันชาติที่ไม่ได้พบเจอ (三千世界不见你), ด้วยใจรัก (与爱), ฤดูหิมะ (雪季), ราวกับความฝัน (如梦一场)

6. **ผลงานทรงคุณค่าแห่งปี โปรดักชั่นดี CG เลิศ**  
เหตุผลสุดสุดท้ายควรรับชมคือซีรีส์เรื่องนี้โปรดักชั่นคุณภาพ CG ออกมาอย่างสมจริงและ